

SỞ TƯ PHÁP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1151/STP-HCTP

V/v hướng dẫn công tác đăng ký
và quản lý hộ tịch

Bình Dương, ngày 05 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

Qua theo dõi công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương, Sở Tư pháp nhận được phản ánh của một số cán bộ làm công tác tư pháp hộ tịch về thực tiễn khi triển khai cấp Thẻ căn cước công dân đã phát sinh trường hợp sai lệch thông tin giữa CMND/Thẻ CCCD với Hộ khẩu hoặc trong các giấy tờ này chỉ có thông tin về năm sinh mà không có thông tin về ngày, tháng sinh, nên cơ quan công an đã yêu cầu người dân phải đi đăng ký lại khai sinh hoặc bổ sung hộ tịch dẫn đến phát sinh số lượng lớn yêu cầu đăng ký lại khai sinh, bổ sung hộ tịch.

Đối với nội dung trên, căn cứ Bản tổng hợp tiếp nhận và trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp năm 2020, Sở Tư pháp đã có công văn trao đổi với Công an tỉnh theo hướng: *Công an địa phương trong quá trình triển khai thu thập thông tin công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trước hết cần chủ động kiểm tra, xác minh, đối chiếu thông tin công dân với dữ liệu CMND, CCCD, Hộ khẩu... sẵn có. Nếu có sự sai lệch thì phải phối hợp với cơ quan tư pháp địa phương để đối chiếu với hệ thống sổ sách hộ tịch hiện đang lưu giữ tại địa phương.* Qua trao đổi, cơ quan công an cũng đã thực hiện theo nội dung trên.

Tuy nhiên, công an tại một số địa phương đã căn cứ quy định tại Điều 18 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân¹, đề nghị công dân cung cấp Giấy khai sinh (bản chính) để công an xác định được thông tin “*nơi đăng ký khai sinh*” và thông tin “*ngày, tháng, năm sinh*”.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và giảm tải áp lực cho cơ quan đăng ký hộ tịch tại địa phương, Sở Tư pháp đã có công văn đề xuất với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp về việc cho công dân cam đoan về *nơi đăng ký khai sinh; cam đoan về ngày tháng sinh mà không cần phải làm thủ tục đăng ký lại hoặc bổ sung hộ tịch đối với các trường hợp công dân không có*

¹. “*Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã đăng ký thường trú được cấp thẻ Căn cước công dân. Cơ sở để tính tuổi căn cứ vào ngày, tháng, năm sinh của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trường hợp thông tin về ngày, tháng, năm sinh của người đó chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì căn cứ vào giấy khai sinh bản chính hoặc sổ hộ khẩu để xác định ngày, tháng, năm sinh của người đó*”.

Giấy khai sinh nhưng đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân khi làm thẻ CCCD. Ngày 23/7/2021, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp đã có công văn trả lời theo hướng không đồng ý với đề xuất trên của Sở Tư pháp.

Vì vậy, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp chủ động phối hợp với cơ quan công an trong việc giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch của người dân, bảo đảm thuận lợi, đúng quy định pháp luật./.

(Gửi kèm Công văn này là Công văn số 661/HTQTCT-HT ngày 23/7/2021 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD (để BC);
- Lưu: VT, HCTP, “pdf”.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quốc Trí

**BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH,
CHỨNG THỰC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 661 /HTQTCT-HT
V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương

Trả lời Công văn số 828/STP-HCTP ngày 02/6/2021 của Sở Tư pháp về việc phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc khi đăng ký hộ tịch, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Theo tinh thần trao đổi giữa Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an, đối với trường hợp khi làm thẻ CCCD, giấy tờ cá nhân không có thông tin về ngày, tháng sinh thì cơ quan Công an sẽ chủ động thực hiện việc tra cứu, xác minh qua tàng thư hộ khẩu, tàng thư căn cước công dân, xác minh qua cơ quan đăng ký hộ tịch để xác định ngày tháng sinh. Trường hợp không có căn cứ để xác định thông tin về ngày, tháng sinh thì công dân phải làm thủ tục bổ sung thông tin hộ tịch (nếu đã đăng ký khai sinh nhưng cũng không có thông tin về ngày tháng sinh) hoặc đăng ký khai sinh (đối với trường hợp chưa có Giấy khai sinh/đã đăng ký nhưng sổ ĐKKS và bản chính đều không còn lưu giữ được).

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc, mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân phải phù hợp với thông tin khai sinh của cá nhân đó. Giấy khai sinh (bản chính/bản sao) là cơ sở pháp lý để xác định nơi đăng ký khai sinh, ngày tháng sinh. Việc Sở Tư pháp đề xuất cho phép công dân cam đoan về nơi đăng ký khai sinh, ngày, tháng sinh mà không cần làm thủ tục đăng ký lại hoặc bổ sung hộ tịch là không phù hợp quy định pháp luật hộ tịch, dễ dẫn đến tình trạng tùy tiện, sai lệch thông tin.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trao đổi, đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương chỉ đạo cơ quan đăng ký hộ tịch ở địa phương thực hiện, đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan công an trong việc giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch của người dân, bảo đảm thuận lợi, đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT (Thảo).

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nhâm Ngọc Hiến

